



# Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 66

SỐ 3673 (5423)

THỨ SÁU 14-6-2013

(7 THÁNG 5 QUÝ TỶ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku

Gia Lai điện tử: [baogialai.com.vn](http://baogialai.com.vn)  
hoặc [baogialai.vn](http://baogialai.vn)

**BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG:**

## Yêu cầu làm rõ nguyên nhân vỡ đập thủy điện Ia Krêl

Về sự cố một đoạn đập thủy điện Ia Krêl, thuộc xã Ia Dom, huyện Đức Cơ bị vỡ, bên hành lang hội trường Quốc hội sáng 13-6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, Bộ đã cử cán bộ của Cục Giám định Chất lượng nhà nước về công trình xây dựng vào Gia Lai nắm tình hình.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng cho biết theo báo cáo ban đầu, đập thủy điện này được khởi công từ năm 2009, có tổng công suất 5 MW, dự kiến quý III năm nay sẽ phát điện. Lòng hồ có diện tích khoảng 200 ha. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long-Gia Lai; tư vấn giám sát là Công ty một thành viên Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Hoàng Phi. Thủy điện Ia Krêl cao 27 mét, nằm trên suối Ia Krêl thuộc lưu vực sông Pô Kô.

(Xem tiếp trang 2)

### Trong số này

**3 Hỗ trợ giống cây trồng  
kịp thời cho nông dân sản xuất**

**4**  **Vì  
những  
cuộc  
đời ở  
lại...**

**5 Xứng đáng với  
truyền thống  
"Bộ đội Cụ Hồ"** 

**6 Cả gia đình bán vé số**

**7 Mái ấm làng Thung Dôr**

**Đăng ký nhãn hiệu tập thể  
"Hồ tiêu Chư Sê" ra nước ngoài:**

# Đến bao giờ?

✍ LÊ LAN



Tháng 3-2012, UBND huyện Chư Sê đã có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thống nhất chủ trương và kinh phí để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Hồ tiêu Chư Sê" ra nước ngoài. Ngày 22-6-2012, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm tờ trình gửi lên UBND tỉnh về việc đề nghị cho phép đăng ký nhãn hiệu tập thể "Hồ tiêu Chư Sê" ra nước ngoài... Tuy nhiên, đến nay việc đăng ký này vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa thể triển khai thực hiện vì liên quan đến một số cơ sở pháp lý.



Ảnh minh họa.

## Cán bộ, công chức với nền hành chính công



Bài 2:

### Nâng tầm hành chính công cấp huyện

Trang 4

## Cảnh báo đuối nước ở trẻ em trong hè



Năm nào trên địa bàn huyện Ia Grai cũng có trường hợp trẻ em chết đuối, nhất là vào dịp hè. Nguyên nhân do cha mẹ lên nương lên rẫy để trẻ ở nhà "đứa lớn, trông đứa bé". Bên cạnh đó, trên địa bàn có rất nhiều hồ đập. Chỗ nào trồng cà phê đều có hồ trữ nước tưới. Mùa khô họ cố mức thật sâu để lấy nước tưới, đa số hồ không có sườn thoải và được ví như "hồ tử thần".

Trang 6



## Đảng bộ huyện Kbang kết nạp 80 đảng viên mới

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang tích cực chỉ đạo công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã mở được 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 120 quần chúng ưu tú, trong đó có 1 lớp dành cho lực lượng dân quân và thanh niên nhập ngũ năm 2013 với 32 quần chúng. Nhờ vậy, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 80 đảng viên, đạt trên 54% kế hoạch, nâng đảng số của Đảng bộ huyện lên 2.534 đồng chí. Trong số 80 đảng viên mới kết nạp, tỷ lệ nữ chiếm trên 38%, người dân tộc thiểu số chiếm trên 46%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Kbang đã thành lập được 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn.

NHƯ HƯƠNG

## Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổ chức Hội thi Bí thư, Phó bí thư giỏi

Hội thi thu hút sự tham gia của 19 thí sinh thuộc Đảng ủy cơ sở của Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Tại đây, các thí sinh phải trải qua các nội dung: nguyên tắc tổ chức và các quy định về hoạt động công tác lãnh đạo của Đảng trong Quân đội; thực hiện chế độ ra nghị quyết, xây dựng nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ quý, tháng; xây dựng các kế hoạch xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, các quy chế hoạt động lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; xử lý một số tình huống trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng...

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho Thượng tá Lương Công Chánh-Phó Bí thư, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa; giải nhì trao cho Trung tá Phạm Xuân Thọ-Bí thư, Chính ủy Trung đoàn 991; giải ba trao cho Thượng tá Trần Văn Hoàn-Phó Bí thư, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh.

PHƯƠNG DUNG

## Gia Lai được hỗ trợ trên 320 tấn gạo cứu đói

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp hơn 2.400 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 3 tỉnh Gia Lai, Cao Bằng và Đak Lak để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013. Theo đó, Gia Lai được hỗ trợ trên 320 tấn gạo. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh nói trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Đây là hoạt động thường niên của Chính phủ nhằm cứu đói cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số các vùng đặc biệt khó khăn trong mùa giáp hạt. Được biết đầu tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền gần 3.460 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 4 tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Trị để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm nay.

HÀ DUY

## Kiểm tra giờ giấc làm việc ở TP. Pleiku: Cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc

Sáng 13-6, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do ông Huỳnh Thế Mạnh-Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku.

Tại 4 đơn vị kiểm tra gồm UBND phường Thắng Lợi, UBND phường Phù Đồng, UBND xã Chư Á và UBND xã Ia Kênh, nhìn chung, việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức đã được thực hiện khá nghiêm túc. Toàn bộ số cán bộ, công chức vắng mặt tại các đơn vị này đều có lý do chính đáng như: nghỉ phép, đi học, đi công tác...

Theo đánh giá của ông Huỳnh Thế Mạnh, qua nhiều đợt kiểm tra từ giữa tháng 5 đến nay cho thấy, việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Pleiku đã được triển khai và thực hiện khá nghiêm túc. Hiện tượng cán bộ, công chức la cà quán xá trong giờ hành chính đã giảm hẳn so với trước đây.

Cũng theo ông Huỳnh Thế Mạnh, để việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh thực sự đi vào nền nếp, trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng như kiểm tra ở các quán xá. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng sẽ công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về những trường hợp cán bộ, công chức không chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc.

TIẾN DŨNG

## Bộ trưởng Bộ Xây dựng...

(Tiếp theo trang 1)

Từ sự cố nghiêm trọng này, dư luận đã đặt ra câu hỏi về việc kiểm định chất lượng công trình. Về vấn đề này, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, Bộ Xây dựng đã nhìn thấy vấn đề và đã trình Chính phủ để ban hành Nghị định số 15 về quản lý chất lượng công trình. Trước đây giao cho chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo Luật Xây dựng, còn hiện nay theo Nghị định 15, chủ đầu tư vẫn được quyền quyết định, nhưng thẩm định phải là tiền kiểm từ khâu thiết kế kỹ thuật (trước đây thì chỉ có khâu hậu kiểm, kiểm tra khi công trình đã hoàn thành). Với những công trình thủy điện, hồ đập cấp 3 thì Sở Công thương địa phương đảm nhiệm khâu tiền kiểm. Về khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Ia Krêl, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, địa phương phải tập trung toàn lực lo liệu. Bộ Xây dựng sẽ yêu cầu địa phương đánh giá chính xác về nguyên nhân. Ngoài ra, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng đã rà soát tổng thể tất cả các công trình hồ đập để báo cáo Chính phủ, trong đó phân loại những công trình nào thuộc trách nhiệm nghiệm thu của Nhà nước, công trình nào thuộc trách nhiệm của Bộ.

HÀ SỰ (theo chnhphu.vn)

# 17

là số bệnh nhân phong được Trung tâm Phòng-chống Bệnh xã hội tỉnh phát hiện thêm trong 6 tháng đầu năm 2013 bằng phương pháp sàng lọc qua hình ảnh. Đặc biệt trong số bệnh nhân mới phát hiện có đến 10 trường hợp tự tìm đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy công tác tuyên truyền về phòng-chống bệnh phong trong cộng đồng đã đem lại hiệu quả.

PHU H' LƯƠNG

## TIN VĂN

● Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định thu hồi dự án sân golf tại xã Glar (huyện Đak Đoa) đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 194. Lý do thu hồi vì từ khi ký cam kết đầu tư đến nay, Công ty không triển khai.

LƯƠNG THANH

● Trong 6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chư Páh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn mở 13 lớp tập huấn cho 1.283 học viên, đạt 50% so với kế hoạch.

PHU H' LIER

● Tỉnh Kon Tum hiện có 68.684 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 441 khu dân cư văn hóa, 536 thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà rồng truyền thống, 19 khu dân cư có nhà văn hóa, 207 khu dân cư có hội trường sinh hoạt cộng đồng; 641 khu dân cư không phát sinh tội phạm, 563 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy, 676 khu dân cư không có người vi phạm an toàn giao thông bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

DUY TÂN

## Công bố ngà voi hóa thạch có niên đại nhiều ngàn năm



Chiếc ngà voi hóa thạch thuộc sở hữu của ông Nguyễn Trường Sơn (thường trú tại TP. Pleiku)-thành viên Phân viện Bảo vệ rừng, Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam. Đây là cổ vật mà ông Nguyễn Trường Sơn được thừa kế lại từ người cha của mình là ông Nguyễn Văn Nam. Chiếc ngà voi được tìm thấy tại xã Chư Á Thai (huyện Phú Thiện).

Bằng phương pháp phân tích C-14 (phân tích cacbon phóng xạ) do Phòng Thí nghiệm và Phân tích niên đại-Viện Khảo cổ học trực tiếp thực hiện, chiếc ngà voi được xác định có độ tuổi 19.450 năm trước Công nguyên (độ tin cậy 95,4%), có chiều dài 1,26 mét (chia làm 4 khúc), nặng 24 kg, có màu trắng đục. Trên thân ngà voi còn có nhiều hạt đá nhỏ li ti, nhiều màu sắc. Ông Sơn cho biết, 4 khúc ngà voi mà ông đang sở hữu chỉ là một phần

của chiếc ngà voi thật sự. Bởi theo nguyên lý của ngà voi thì phần ngọn của ngà thường đặc, phần gốc rỗng dẫn chứa tủy ngà. Căn cứ vào phần rỗng đó có thể xác lập lại chiều dài của phần còn thiếu và kích thước toàn bộ của ngà voi. Theo tính toán ban đầu, chiếc ngà có thể có chiều dài gần 3 mét và có thể nặng tới 50 kg, chu vi chỗ to nhất của ngà có thể lên tới 80 cm.

Ông Nguyễn Trường Sơn sẽ sử dụng hiện vật này vào mục đích nghiên cứu đề tài khoa học về kích thước của voi châu Á thời kỳ cổ đại. Với vị trí phát hiện ngà voi hóa thạch cùng với những viên đá nhiều màu dính trên được dự đoán là nham thạch trong lần phun cuối cùng của núi lửa Hàm Rồng, ông dự tính sẽ thử tính toán khoảng thời gian hoạt động cuối cùng của miệng núi lửa này.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

## Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng bảo vệ chính mình

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHỤNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIÊN ● **TRÌNH BÀY:** KIM HƯƠNG ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU  
 ● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● E-MAIL: baogialai@dnng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666  
 ● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn  
 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 02 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa  
 ● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● **Giá 2.000 đồng**

**XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ**



Vùng nguyên liệu hồ tiêu của tỉnh hiện có khoảng 4.000 ha, cho sản lượng 15.000 tấn-20.000 tấn (chiếm 17%-20% sản lượng hồ tiêu cả nước). Đặc biệt, hồ tiêu Chư Sê hội đủ các điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, kinh nghiệm sản xuất, với các biện pháp canh tác nghiêm ngặt, phát triển theo hướng sản xuất bền vững nên hồ tiêu Chư Sê có đặc tính riêng biệt, kích cỡ hạt lớn, dung trọng cao bình quân đạt 570 gr/lít, có vị thơm và độ cay đặc trưng so với các vùng trồng tiêu khác, sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có vi khuẩn ecoli, Samonella, không có độc tố aflatoxin phù hợp với các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ...

Theo ông Lê Đình Huấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê thì hồ tiêu là một trong những cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hồ tiêu được xác định là cây cho thu nhập cao nhất, chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất thu được của 3 loại cây trồng chủ lực trên địa bàn Chư Sê (cà phê, cao su, hồ tiêu), góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 14%/năm. Hàng năm, vườn hồ tiêu giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho khoảng 55% số hộ nông dân, trong đó 22% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giúp huyện cải thiện các vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đáng kể đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đói nghèo, bà con bây giờ đã định canh định cư vững chắc, no ấm và ngày càng có nhiều hộ giàu, làng giàu. Nhiều khu dân cư trở nên trù phú, người dân có nhà cửa khang trang, mua sắm nhiều phương tiện sinh hoạt đất tiền, đời sống

Mặc dù Sở Khoa học và Công nghệ đã xúc tiến việc đăng ký nhãn hiệu tập thể "Hồ tiêu Chư Sê" ra nước ngoài từ tháng 6-2012 sau khi có sự trao đổi, thống nhất với UBND huyện Chư Sê và Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, thế nhưng đến nay việc đăng ký nhãn hiệu này vẫn còn những vướng mắc chưa thể triển khai.

## Đăng ký nhãn hiệu tập thể "Hồ tiêu Chư Sê" ra nước ngoài:

# Đến bao giờ?

↳ LÊ LAN



Cây tiêu mang đến thu nhập cao cho nông dân.  
Ảnh: L.L

thay đổi rõ rệt. Nhiều hộ đã biết áp dụng kỹ thuật thâm canh, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị, tích lũy kinh tế, mua sắm trang-thiết bị, máy móc cơ giới phục vụ sản xuất thu hoạch, thành lập các hợp tác xã, các doanh nghiệp, giúp đỡ cộng đồng

phát triển. Nhiều hộ nghèo trước đây nay đã trở thành khá giả và giàu có, cho thu nhập hàng năm trên 300 triệu đồng từ cây hồ tiêu...

Nhận thức được lợi ích kinh tế mà cây hồ tiêu mang lại, chính quyền 2 huyện

Chư Sê và Chư Pưh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các tiềm năng, lợi thế đầu tư, quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường... Điều đó là cần thiết khi hiện nay một số địa danh dùng cho đặc sản của Việt Nam bị các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài đăng ký nhãn hiệu. Điển hình gần đây là trường hợp thương hiệu cà phê "Buôn Ma Thuật" bị một doanh nghiệp của Trung Quốc đăng ký bảo hộ tại nước này gây thiệt hại kinh tế cho tỉnh Đak Lak và ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cà phê Buôn Ma Thuật. Chính vì vậy, tháng 3-2012, UBND huyện Chư Sê đã có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thống nhất chủ trương và kinh phí để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Hồ tiêu Chư Sê" ra nước ngoài. Ngày 22-6-2012, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm tờ trình gửi lên UBND tỉnh về việc đề nghị cho phép đăng ký nhãn hiệu tập thể "Hồ tiêu Chư Sê" ra nước ngoài với đề xuất đăng ký quốc tế tại 19 nước gồm: Đức, Hà Lan, Bỉ, Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Nga, Ukraina, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ai Cập, Zambia, Ma Rốc, Sudan và Mỹ; nộp đơn trực tiếp tại 5 nước: Canada, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia và Philippines với tổng kinh phí dự kiến khoảng 449 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay việc đăng ký này vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa thể triển khai thực hiện vì liên quan đến một số cơ sở pháp lý.

Thiết nghĩ, việc đăng ký nhãn hiệu tập thể "Hồ tiêu Chư Sê" ra nước ngoài là cấp thiết, càng chậm trễ càng bị thiệt hại về sau. Do đó rất cần tỉnh quan tâm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đăng ký.  
L.L

## Hỗ trợ giống cây trồng kịp thời cho nông dân sản xuất

↳ NGUYỄN DIỆP

Tình trạng hạn hán xảy ra trong vụ Đông Xuân 2012-2013 khiến việc tái đầu tư sản xuất vụ mùa 2013 trở thành một thử thách không nhỏ. Vượt qua khó khăn này, nông dân vẫn tích cực xuống giống vụ sản xuất mới với mong ước sẽ có một vụ mùa thành công, bù đắp lại thiệt hại trong vụ Đông Xuân vừa qua.



Làm đất chuẩn bị gieo trồng vụ mùa.

Ảnh: N.D

Vụ mùa được xem là vụ sản xuất chính trong năm, dù nguy cơ xảy ra thiệt hại do thiên tai không hề nhỏ. Người nông dân đặt nhiều kỳ vọng thời tiết thuận lợi sẽ mang đến thành công trong sản xuất.

Theo kế hoạch, vụ mùa 2013, toàn tỉnh gieo trồng 192.172 ha cây trồng các loại, diện tích tương đương với vụ sản xuất trước đây. Tận dụng những cơn mưa đầu mùa, nông dân trong tỉnh đã gieo trồng được trên 89.947 ha cây trồng các loại, đạt 46,6% kế hoạch và bằng 101% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Trong đó, tập trung chủ yếu là lúa rẫy 9.500 ha, lúa nước 9.279 ha... Cá biệt, nhiều địa phương có diện tích gieo trồng đạt cao như: Mang Yang 7.376 ha, đạt trên 77% kế hoạch;

Chư Prông 11.216 ha đạt 62% kế hoạch; Ia Pa 11.156 ha đạt trên 62% kế hoạch; Krông Pa (19.346 ha) đạt 68% kế hoạch...

Có được kết quả này một phần nhờ các đơn vị cung ứng giống và vật tư nông nghiệp sớm hơn để người dân chủ động sản xuất. Đặc biệt là sự thay đổi lớn khi ngành Nông nghiệp và PTNT chủ động khuyến cáo nông dân các địa phương sử dụng các loại giống lúa, bắp và các cây trồng khác có thời gian sinh trưởng ngắn và trung ngày, không sử dụng giống dài ngày để giảm lượng nước tưới và nhất là giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra vào cuối vụ. Bên cạnh đó, ngành còn khuyến cáo người dân các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh không nên xuống giống sớm khi đất chưa đủ độ ẩm, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra.

Là một trong những địa phương có diện tích gieo trồng đạt cao, ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông cho hay: "Thiệt hại trong vụ Đông Xuân nhưng nông dân tự khắc phục sớm và nhờ sự cung ứng hỗ trợ kịp thời các loại giống cây trồng đúng thời điểm nên đã tạo ra nhiều nét khác biệt so với mọi năm. Đặc biệt, vụ mùa này một số khu vực ở vùng thấp, trũng dễ ngập úng nông dân chọn các giống ngắn ngày hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng cạn có thời gian sinh trưởng ngắn để kịp thu hoạch là một chuyển biến tích cực. Tình hình sản xuất thuận lợi tạo tâm lý cho người dân yên tâm xuống giống hưởng đến một vụ sản xuất thành công".

Ông Kpa Thuyên-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho hay: Vụ mùa 2013, ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung chuyển các chân đất kém hiệu quả, những vùng dễ bị thiên tai gây thiệt hại sang trồng bắp, rau dưa các loại để nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó là bố trí cây trồng hợp lý ở từng vùng để đảm bảo nước tưới. Đặc biệt sử dụng các loại giống ngắn và trung ngày để thu hẹp thời gian thu hoạch. Mặc dù diện tích gieo trồng mới đạt 46% nhưng so với cùng thời điểm này năm ngoái thì con số này cao hơn rất nhiều. Kết quả này là nhờ sự thuận lợi của thời tiết mưa sớm rải đều đã phần nào giúp người dân sản xuất sớm hơn.  
N.D

## Chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 8 dự án thủy điện

Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thủy điện đối với các dự án thủy điện Ia Glae 2 (Công ty cổ phần Thủy điện Khải Hoàng), dự án thủy điện Ia Hiao (Công ty cổ phần thủy điện Ia Hiao); đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Dự án thủy điện Plei Keo (Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy điện Quốc Cường Gia Lai). Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn quyết định thu hồi chủ trương cho phép đầu tư các dự án thủy điện: Đak Ayounh (huyện Mang Yang), Sơn Lang 1, Sơn Lang 2 (huyện Kbang) do Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức làm chủ đầu tư và các dự án thủy điện Ea Djip (huyện Krông Pa); Krông Ja Taun (huyện Mang Yang) do Doanh nghiệp tư nhân Đức Tài làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân chủ yếu của việc chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư là do các doanh nghiệp triển khai dự án chậm tiến độ so với chủ trương cho phép đầu tư của UBND tỉnh.

HÀ DUY



# Cán bộ, công chức với nền hành chính công

## Bài 2: Nâng tầm hành chính công cấp huyện

✍ LÊ VĂN NHUNG

Cùng với chính quyền cấp xã, chính quyền cấp huyện và tương đương đã và đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ phần lớn các vấn đề gắn liền giữa nhân thân, tài sản và các quan hệ xã hội khác do chính quyền cấp huyện và tương đương trực tiếp giải quyết.



Bộ phận "một cửa hiện đại" ở TP. Pleiku. Ảnh: Đ.T

Tính ta hiện có 17/17 đơn vị cấp huyện và 16/18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện cơ chế "một cửa liên thông"; 2 đơn vị hành chính UBND TP. Pleiku và UBND huyện Chư Sê thực hiện "một cửa điện tử".

Nhằm nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp và công dân về dịch vụ hành chính công, hàng năm UBND tỉnh rà soát, tổ chức kiểm tra công tác về cải cách hành chính, trong đó đặt mục tiêu rà soát các quy định thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực mà dư luận bức xúc như đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, đất đai... Riêng trong năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành 12 quyết định, công bố 667 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó công bố mới 510 thủ tục, công bố sửa đổi 54 thủ tục, công bố bãi bỏ 401 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành và UBND cấp huyện; tiếp nhận xử lý 19 phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính...

Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, công tác cán bộ vẫn luôn là nhiệm vụ then chốt, góp phần tạo nền hành chính công gần dân, đáp ứng từng bước tạo mức độ hài lòng và thân thiện với yêu cầu phục vụ nhân dân. Chính vì vậy hàng năm tỉnh ta đã tốn nhiều công sức, tiền của để tổ chức nhiều lớp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và tương đương; thể chế hóa các quy định lề lối, giờ giấc, phương pháp làm việc. Theo số liệu thống kê, đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể tính ta hiện có 1.569 người, trong đó thạc sĩ 15 người (0,94%); đại học 730 người (46,52%); cao đẳng 84 người (5,35%); trung cấp 420 người (26,77%), còn lại 320 người (20,05%). Cán bộ, công chức khối nhà nước có 3.575 người, trong đó tiến sĩ 8 người (0,22%); thạc sĩ 94 người (2,63%); đại học 2.535 người (70,99%); cao đẳng 127 người (3,55%); trung cấp 700 người (19,58%), còn lại 109 người (3,05%). So với yêu cầu đến năm 2015, cán bộ công chức từ cấp huyện đến cấp tỉnh phải có trên 90% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng đủ tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm, 70% thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt

buộc tối thiểu hàng năm, 10% cán bộ, công chức cấp tỉnh và 5% cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được đào tạo sau đại học... thì công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ còn rất nặng nề. Đây là một đòi hỏi cực kỳ quan trọng nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ có chất lượng và hiệu quả dịch vụ hành chính công.

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra chính quyền cấp huyện rà soát đơn giản các thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tạo mức độ hài lòng của công dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn bất cập lớn là việc tuyển dụng, bố trí nhân sự theo vị trí làm việc chưa sát với trình độ, năng lực, sở trường, chưa thể hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, thi tuyển cạnh tranh vào vị trí, chưa có cơ chế chi trả giá trị chất xám trên đơn vị sản phẩm của từng người nỗ lực đóng góp. Hơn nữa, theo báo cáo của hầu hết các địa phương thì diện tích phòng làm việc không theo đúng quy định, còn chật hẹp; trang-thiết bị còn thiếu không đáp ứng nhu cầu làm việc...

Song song đó vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức cấp huyện ở một vài cơ quan "hành là chính" khi tiếp xúc với dân. Ông Trần Nam Danh-Giám đốc Văn phòng Đảng ký quyền sử dụng đất huyện Mang Yang bộc bạch: "Là một huyện không lớn nhưng trung bình mỗi ngày Văn phòng chúng tôi tiếp không dưới 200 lượt công dân đến giao dịch. Điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý cán bộ, công chức khi giải quyết, trả hồ sơ cho công dân. Song, một điều đặt ra là khi tiếp xúc với công dân, chúng tôi luôn nhắc nhở anh em hạn chế những câu gắt, giải thích phải từ tốn... đó là yêu cầu công tác dịch vụ công".

Do vậy, nâng tầm hành chính công không riêng gì cấp huyện mà tất cả các bộ phận khi tiếp xúc nhiều với người dân phải có thái độ văn hóa trong giao tiếp. Dù có cải cách cơ chế, thủ tục, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ hay gì đi nữa thì cải cách chính con người vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu!

L.V.N

"Chị Ánh là người ít nói nhưng lại được mọi người nói đến rất nhiều"-đó là nhận xét của chị Đoàn Thị Lệ Thủy-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) khi nói về chị Trần Thị Ngọc Ánh-hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố 1.

# Người phụ nữ không cam chịu phận nghèo

PHƯƠNG DUNG



Chị Ánh đang phơi đất khoáng đã được sơ chế. Ảnh: P.D

Rời quê hương Khánh Hòa theo gia đình lên Gia Lai lập nghiệp từ những năm 1976, vài năm sau chị Ngọc Ánh lập gia đình. Hạnh phúc êm đềm trôi, rồi chẳng may chồng chị mắc bệnh nặng, đồng lương y tá của chị chẳng thể nuôi nổi người chồng bệnh tật, cùng mẹ già và những đứa con đang tuổi ăn, học. Sau bao trăn trở, cuối cùng chị quyết định xin nghỉ việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với trợ cấp một lần và mưu sinh với công việc: lúc thì đi phụ hồ, hôm lại đi bốc vác thuê... để lo cho gia đình, chạy chữa thuốc thang cho chồng. Thế nhưng, vài năm sau, người chồng thân yêu cũng ra đi để lại cho chị một mẹ già và bốn đứa con thơ dại, từ đó chị vừa phải làm cha, vừa làm mẹ.

Với 2 sào đất của gia đình, chị bắt tay vào trồng các loại hoa tươi. Thời gian rảnh rỗi, chị lại đem bao đi lượm từng cục phân bò về để trồng hoa vừa đem bán kiếm thêm thu nhập. Nhớ lại những năm tháng đã qua, chị Ánh tâm sự trong nước mắt: "Qua bao nhọc nhằn, tôi cũng tích góp được ít vốn chuyển sang buôn bán nhỏ và chăn nuôi heo. Lúc đầu chưa có vốn, tôi nuôi 1 con heo nái và trồng rau quanh vườn cho heo ăn, đồng thời nuôi thêm 30 con gà... Khi có thêm tiền, tôi tăng đàn heo lên năm, sáu con heo nái và vài ba chục con heo thịt. Thu nhập từ chăn nuôi heo cộng với buôn bán nhỏ cũng giúp tôi dành dụm được ít tiền để lo cho các con ăn học và chi tiêu trong gia đình". Nhưng với cách nghĩ "phải làm gì thêm để có tiền lo cho con cái ăn học thành tài, rồi còn phải lập gia đình cho chúng...", người phụ nữ ấy lại một lần nữa quyết định chuyển hướng sang buôn bán cà phê, lâm sản phụ... Rồi chẳng hiểu thế nào, kinh doanh chưa bao lâu, tất cả vốn liếng trong nhà cùng với tiền vay mượn thêm đều bị lừa sạch. Không cam chịu, theo nguồn tin, chị lặn lội vào tận Sài Gòn với hy vọng có thể cứu vãn được tình hình, đòi được tiền nợ nhưng rồi đi-lại về tay không. "Bù lại, chuyến đi ấy tôi đã gặp được một "quý nhân"- chủ của một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu khoáng, ông này đã giúp tôi rất nhiều từ kinh nghiệm đến vốn liếng để có thể khởi

ngiệp lại từ đầu"-chị Ánh kể.

Những ngày đầu, chị Ánh lặn lội lên tận Kon Tum, tìm đến những nơi người ta đào ao hồ, khoan giếng, làm thủy lợi chỉ để mua những... cục đất, sau đó gửi mẫu vào TP. Hồ Chí Minh kiểm tra xem có đúng là đất khoáng, sau đó lại đem từng bao đất từ Kon Tum vào TP. Hồ Chí Minh bán cho các xưởng sơ chế. Lâu dần, khi đã có chút kinh nghiệm phân biệt đất và có thêm chút vốn, chị mạnh dạn mở cơ sở mua bán sơ chế nguyên liệu khoáng vào năm 2002. Hiện nay, cơ sở của chị thường xuyên duy trì khoảng 15-20 lao động là người địa phương với mức thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng.

Điều đặc biệt ở người phụ nữ này không chỉ ở nỗ lực vượt khó, làm giàu mà chị còn là người sống có trách nhiệm với cộng đồng. Theo nhận xét của chị Đoàn Thị Lệ Thủy, chị Ánh thường xuyên giúp đỡ những phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bằng cách trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ heo giống, cho mượn tiền để làm vốn buôn bán nhỏ và hướng dẫn nhiều chị em cách chăn nuôi đạt hiệu quả. Chưa hết, chị còn thường xuyên đi thăm, tặng quà cho những trẻ em mồ côi, khuyết tật, gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...vào những dịp Lễ, Tết. Chỉ tính 2 năm trở lại đây, chị Ánh đã giúp cho 3 hội viên phụ nữ có chồng, con bị bệnh nặng với số tiền 15 triệu đồng. Cùng với đó, chị đã hỗ trợ 10 triệu đồng để xây dựng một căn nhà tặng cho gia đình hội viên nghèo tại chi hội và hỗ trợ cho 32 hộ nghèo trong phường 1 tấn gạo... Nói về những việc làm của mình, chị Ánh vui vẻ: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no, bản thân mình đã từng trải qua những khốn khó nên mình rất hiểu và cũng muốn chia sẻ khó khăn với những chị em phụ nữ, những em nhỏ còn đang thiếu thốn bằng cách động viên, giúp đỡ họ trong lúc hoạn nạn".

...Cần cù, ít nói, biết sống vì những người xung quanh nên chị Ánh luôn được người dân trong tổ dân phố yêu quý. Hơn thế, bản thân chị cũng như gia đình chị luôn là một tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

P.D



# Xứng đáng với truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

HÙNG TẤN

Hội Cựu chiến binh phường Hoa Lư (TP. Pleiku) có 14 chi hội, 236 hội viên. Hiện tại có 82 hội viên tham gia Đảng ủy, HĐND phường, Bí thư, cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng dân phố và các tổ chức khác.

Trao đổi với tôi, đồng chí Lê Viết Lượng- Chủ tịch Hội vui vẻ cho biết: Những năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Hoa Lư đã luôn phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết thi đua phấn đấu, xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, xã hội, góp phần có hiệu quả vào việc giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Liên tục 10 năm liền, Hội được công nhận trong sạch vững mạnh, trong đó 5 năm liên tục (2008-2012) đạt vững mạnh xuất sắc.

Để có được kết quả trên, trong quá trình hoạt động, Hội Cựu chiến binh phường Hoa Lư luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, Nghị quyết của Thành hội, Nghị quyết của Đảng ủy phường và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể xã hội cùng cấp. Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo từng chuyên đề do cấp trên phát động, đồng thời tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ"...

Ban Chấp hành Phường hội đã thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền về phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội; hướng dẫn hội viên



Đội văn nghệ Hội Cựu chiến binh phường Hoa Lư biểu diễn văn nghệ. Ảnh: H.T

nắm bắt tư tưởng và vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe lời bòn xấu, đấu tranh kiên quyết với hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Từ đầu năm 2012 tới nay, Hội đã phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường tuần tra 102 đợt với trên 300 lượt hội viên tham gia, bắt giữ 11 vụ gồm 26 đối tượng nguy hiểm như: cướp giật, trộm cắp, buôn bán và chích hút ma túy, đặc biệt là góp phần ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tà đạo.

Hàng năm, Hội luôn chủ động tham gia giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Hội còn phối hợp tuyên

đồng và đã giúp 19 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi hoặc lãi suất thấp để làm ăn. Nhiều hội viên đã có những nghĩa cử cao đẹp và tinh thần vươn lên làm giàu rất đáng được nêu gương... Với cách làm và tinh thần đó mà đời sống của các hộ gia đình hội viên từng bước được ổn định; hiện có 47% hộ khá và giàu, không có hộ nghèo. Hội cũng xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội được 20 triệu đồng để giúp đỡ hội viên lúc hoạn nạn, ốm đau và phúng viếng khi qua đời. Hội còn làm tốt công tác chính sách xã hội, thăm hỏi tặng quà tặng sổ tiết kiệm gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, tặng quà con các hội viên học giỏi, ủng hộ các chiến sĩ Trường Sa... với số tiền 26.285.000 đồng. H.T

# Khai mạc Giải Bóng đá mi ni cúp Bia Sài Gòn

Tối 13-6, tại sân bóng đá mi ni Bảo tàng tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Giải Bóng đá mi ni Bia Sài Gòn Cup khu vực Gia Lai năm 2013. Đây là giải đấu đầu tiên do Bia Sài Gòn tổ chức trên toàn quốc với sự tham gia của hơn 1.000 đội bóng trên 16 tỉnh thành để lựa chọn 2 đội xuất sắc nhất tại mỗi tỉnh để tham dự vòng chung kết diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 9-2013. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng.

Gia Lai là địa phương thứ 4 tổ chức giải, sau TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận và Đak Lak. Tham gia giải có 32 đội bóng là các câu lạc bộ bóng đá mi ni của các doanh nghiệp, đơn vị... trên địa bàn tỉnh thi đấu loại trực tiếp. Trận chung kết sẽ diễn ra vào tối 15-6. Đội vô địch sẽ nhận được 40 triệu đồng tiền thưởng, đội về thứ nhì sẽ nhận được 20 triệu đồng, đội đứng thứ III sẽ nhận được 10 triệu đồng và đội thứ tư sẽ nhận được 5 triệu đồng. Ngoài ra, sau mỗi trận đấu các đội tham dự dù thắng hay thua đều nhận được các phần thưởng của nhà tài trợ.

VĂN NGỌC

## Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14-6)

"Những giọt máu mình cho đi sẽ là phép màu đối với bệnh nhân. Mỗi chúng ta đều có thể tạo ra những phép màu ấy, vì thế hãy hào phóng cho đi, bởi vì cho đi nghĩa tình là sự cho đi hào phóng, đích thực để có thêm những cuộc đời ở lại..." - Đó là tâm sự của chị Tạ Thị Ngọc Diệp, người đã 10 lần hiến máu tình nguyện.

### Những chuyện chưa kể

Một ngày cuối tháng 8-2012, Bệnh viện Đa khoa Tĩnh tiếp nhận một nam thanh niên 20 tuổi bị tai nạn giao thông trong tình trạng dập lá lách, mất nhiều máu. Sẽ là một ca bệnh bình thường nếu anh ấy không bị một trong những bệnh hiểm gập: máu không đông. Theo nhận định của các bác sĩ, đây là bệnh cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng nếu rủi ro gặp sự cố bị mất máu. Không may là trong lúc nguy cấp này, bệnh viện lại hết nhóm máu O-nhóm máu đang cần để cứu sống bệnh nhân đặc biệt.

Ngay khi nhận được thông tin về bệnh nhân trên, 3 thành viên của câu lạc bộ (CLB) Nhân ái (phường Hội Thương, TP. Pleiku) là chị Yến, chị Đinh Thị Mỹ Hoàng và anh Phạm Ngọc Tuấn lập tức ra thẳng bệnh viện... Nhờ những giọt máu ấm tình người của những thành viên CLB Nhân ái, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch và dần bình phục trong sự xúc động nghẹn lời của người thân.

Cách đây chưa lâu, sản phụ N.T.D. (30 tuổi) ở huyện Đức Cơ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch: băng huyết sau khi sinh. Để cứu sống sản phụ này, các bác sĩ phải truyền 65 đơn vị máu (tương đương 16 lít) trong suốt quá trình cấp cứu. Đáng nói là sản phụ bị rối loạn đông máu, không thể truyền máu dự trữ mà cần được truyền máu tươi. "Huy động khẩn cấp vài đơn vị máu tươi đã khó, vậy mà chúng tôi đã huy động vài chục đơn vị máu để truyền liên tục trong 24 giờ, cứu sống sản phụ, thật là một kỳ tích. Kỳ tích này được tạo nên bởi những tấm lòng nhân ái-những người sẵn sàng cho đi những giọt máu quý giá để cứu mạng người. Đó là những nghĩa cử đẹp, xứng đáng được xã hội trân trọng, tôn vinh"-một thành viên trong Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, chia sẻ.

Trong những trường hợp nguy kịch như người thanh niên bị tai nạn giao thông hay sản phụ N.T.D, những giọt máu trở nên vô giá bởi đã làm được việc không khoa học tiên

# Vì những cuộc đời ở lại...

HOÀNG NGỌC



Ảnh: H.N

tiến hay bạc tiền nào làm được. Còn nhiều trường hợp đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc nhờ được cho máu kịp thời. Nhiều người trong số đó sau khi bình phục đã trở thành những "hiệp sĩ" của hoạt động hiến máu vì ý thức rõ giá trị của những giọt máu cho đi.

### Cho đi những giọt máu hồng...

Trong những giọt máu cho đi để cứu sống sản phụ N.T.D., có mặt của một số thành viên Câu lạc bộ Nhân ái như chị Yến, chị Ngọc, anh Trương Tấn Công. Anh Nguyễn Văn Quý-Chủ nhiệm CLB Nhân ái, người đang giữ kỷ lục hiến máu toàn tỉnh với 65 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần cho máu khẩn cấp để cứu người, kể: "Sau khi chị D. bình phục, người thân đến tìm tôi xin địa chỉ của các thành viên đã cho máu với nguyện vọng được cảm ơn đến từng người. Tôi thay mặt các thành viên nhận lời cảm ơn chân tình của họ, còn quà thì không nhận. Không chỉ

trường hợp này mà nhiều trường hợp sau khi được các thành viên trong CLB cho máu đã tìm đến "năn nỉ" được tặng quà để tỏ lòng biết ơn nhưng chúng tôi chỉ nhận lấy tình cảm. Bởi cho đi những giọt máu hồng, chúng tôi không mong gì hơn là góp phần làm cho cuộc sống ấm tình người, nhân ái hơn. Trên hết, chúng tôi mong muốn mọi người tham gia hoạt động hiến máu bằng thái độ tích cực".

Chị D. cũng chính là một trong những thành viên tích cực của CLB hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Đức Cơ, nên trong lúc nguy cấp, đã có hàng trăm người sẵn sàng cho máu để cứu sống chị, trong đó có trên 70 đoàn viên thanh niên của Công ty 74 (Bình đoàn 15) cùng nhiều thành viên của các CLB HMTN khác. Qua đó mới hiểu rằng, trong cuộc sống, bạn cứ hãy cho đi một cách vô tư, sẽ có lúc được đáp đền gấp nhiều lần. Tham gia tích cực hoạt động HMTN và có trên 10 lần hiến máu cứu người, chị Tạ Thị Ngọc Diệp (SN 1986)-giáo viên Trường Cao đẳng Nghệ Gia Lai chia sẻ: "Ngay từ lần đầu tham gia hoạt động nhân đạo này, tôi đã ý thức rằng những giọt máu mình cho đi sẽ là phép màu đối với bệnh nhân. Mỗi chúng ta đều có thể tạo ra những phép màu ấy, vì thế hãy hào phóng cho đi, bởi vì cho đi nghĩa tình là sự cho đi hào phóng, đích thực để những cuộc đời ở lại".

Với khẩu hiệu "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", hoạt động hiến máu tình nguyện ở tỉnh ta không ngừng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Bác sĩ Đinh Xuân Bẩy-Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vui mừng cho biết: "Máu của những người hiến tình nguyện đáp ứng đến 98-99% nhu cầu máu của bệnh viện hiện nay và có chất lượng tốt. Hy vọng sắp tới, máu của những người hiến tặng sẽ đáp ứng hoàn toàn nhu cầu máu của bệnh viện. Bên cạnh đó, chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện để tiến tới thành lập được ngân hàng máu sống".

H.N

Hiện đã có 15/17 huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện và tổ chức hoạt động này hàng năm. 3.085 là số đơn vị máu do những người hiến tình nguyện đã hiến tặng trong 6 tháng đầu năm 2013, góp phần cứu sống, điều trị cho hàng trăm bệnh nhân, trong đó không ít bệnh nhân nghèo.



Cuộc sống quanh ta:

## Cả gia đình bán vé số

✎ ĐÌNH PHÊ

Đó là gia đình anh Nguyễn Sơn Cảnh, ở tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku, cả vợ chồng cùng 3 đứa con mưu sinh bằng nghề bán vé số, chỉ duy có đứa con gái út quá nhỏ (7 tuổi) là còn đến trường.

Cứ 6 giờ sáng, 5 thành viên trong gia đình rời ngôi nhà “Đại đoàn kết” vừa xây xong vào tháng 7-2012, tỏa đi khắp nẻo phố phường bán vé số. Anh Cảnh kể, trước đây anh làm nghề thợ xây, đến năm 2008 thì bị ngã giàn giáo gãy đốt sống số 12 tưởng bị liệt đôi chân phải ngồi xe lăn, nhưng qua 2 năm chữa trị, cố gắng luyện tập anh đã tự đứng lên, từng bước chập chững đi lại được. Cửa nả đành dùm “đội nón ra đi”. Nhìn lại tuổi đời mình còn quá trẻ (SN 1980), 4 đứa con không thể sống mà thiếu chén cơm từng



Cu Bi trên bước đường mưu sinh. Ảnh:

bữa, anh quyết tâm mưu sinh bằng xấp vé số trên tay. Khi hỏi về việc các con anh bỏ ngang chuyện học hành đi bán vé số, anh Cảnh cho biết: “Thực ra đứa con lớn của em vẫn còn theo học lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du, buổi còn lại đi bán vé số. Những đứa em nó, bé Hà bước sang tuổi 13, cu Bi 10 tuổi đã nghỉ học hẳn vì đứa nào cũng theo mãi 3 năm lớp 1 mà không lên nổi lớp 2. Gia cảnh quá khó khăn, cộng thêm chúng không theo được việc học thì đi bán vé số kiếm ăn vậy”. Rồi anh đưa tay về phía cô con gái út: “Kết quả học năm lớp 1 vừa rồi lại cũng... không lên lớp như anh chị nó rồi đấy. Nghèo đói và đốt nát cứ bám lấy gia đình, khổ quá!”.

Thấy cu Bi vóc người nhỏ chút, gầy nhom như đứa bé lên 7, tôi ái ngại hỏi về những khó khăn trên bước đường mưu sinh: “Thì mỗi ngày cháu kiếm được chừng 50 ngàn đồng, chi phí tự ăn uống cơm đường cháo chợ hai bữa sáng, trưa hết 30 ngàn đồng, còn lại mang về cho gia đình. Ngày mới “vào nghề”, bị lừa nhận tiền giả, thói nhận tiền không đúng hay làm hỏng vé, bị tụi bụi đời cướp tiền, giật vé miết nhưng giờ thì thạo rồi”. Về đứa chị gái của cu Bi, anh Cảnh dự tính tương lai: “Con bé đã bắt đầu “nhỏ giò”, không thể lang thang mãi ngoài đường sợ nhất là gặp “yêu râu xanh” nên gia đình tính cho vào tiệm cơm chay Thanh Thảo trên đường Tăng Bạt Hổ là chỗ quen biết phụ búng bẻ, giữ em... cho an toàn. Tiền công cán chưa dám nói đến nhưng được bao nhiêu thì cũng gom giữ lại cho cháu làm vốn liếng mai sau”.

Được biết, mẹ của anh Cảnh trước kia nuôi con bằng nghề nhặt bao ni-lông, sau đó đi bán vé số. Cô em gái đã có gia đình riêng, cũng sống bằng nghề đi bán vé số. Tính đến các con của anh Cảnh nữa thì đúng 3 thế hệ trong gia đình mưu sinh bằng nghề này. Suy ra từ lời tự nhận xét của anh Cảnh: “Nghèo đói và đốt nát cứ bám lấy” thì vòng tròn thế hệ tiếp nối thế hệ sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số ở gia đình này biết đến bao giờ mới thoát ra? **D.P**

## Nước mắt trong Tết Đoan Ngọ...

Cả Đội 10 Công ty Cà phê Ia Sao 1 (thuộc thôn 4, xã Ia Hrug, huyện Ia Grai) vô cùng bàng hoàng, thương xót 2 cháu nhỏ là Nguyễn Chí Quốc 8 tuổi và Nguyễn Chí Bảo 5 tuổi con của anh Nguyễn Chí An và chị Hồ Thị Hương. Chiều 11-6, anh chị An-Hương đi cắt cành cà phê ở vườn trước nhà để hai cháu nhỏ ở nhà không có người trông coi. Hai anh em dắt nhau ra hồ cách nhà chừng 200 mét và đã bị ngã xuống hồ khiến cả hai chết đuối. Chị Trần Thị Thi-người cùng xóm nghẹn ngào nói: “Đường đất mới mưa trơn trượt nên không ai nghĩ hai cháu ra đó tắm chi. Chiều đến, anh An, chị Hương đi tìm con không thấy, rồi cả xóm tá hỏa đi tìm chạy ra hồ chỉ thấy 2 đôi dép của cháu nổi trên mặt nước. Hồ thì sâu, mọi người phải ôm ba mẹ các cháu, không anh chị lao xuống hồ. Một số người tìm vớt xác các cháu. Đau chi mà đau rửa!”.

Khi chúng tôi đến nhìn thấy cảnh nhà không thể kìm lòng. Chị Hương quần quai gào khóc: “Con ơi! Bảo ơi! Quốc ơi! Về với mẹ đi con. Mẹ đây! Mẹ không đi mất nữa mô, mẹ ở nhà bông con, về đi con ơi! Trời ơi! Các con tôi...”. Chị em xóm làng đều tập trung đầy đủ. Ai cũng xót xa. Anh Nguyễn Như Hồ ngâm ngùi: “Cả làng tôi mừng 5 ngập chìm trong nước mắt, chẳng ai còn thiết gì nữa”. Chị Hương từ hôm qua tới giờ vẫn trong cơn mê sảng, chưa hợp nổi ngủ nước. Anh An thì như người thất thần, vẫn vợ, ngồi trước bài vị hai đứa con trai. Anh nói như mộng du: “Tôi ngủ trưa với hai con tôi đến 2 giờ chiều, mẹ cháu cắt cành cà phê ngoài vườn, các con tôi cũng theo ra. Tôi bảo thằng anh dắt em vào nhà tí nữa bà chờ đi cắt tóc mai đi ăn Tết mừng 5 giết sâu bọ. Đến lúc làm xong vào gọi con thì con ơi!!!”. Nước mắt, mũi chảy ròng, anh đứng lặng rồi lại rủ rủ: “Cháu học giỏi lắm, vừa thi được 3 điểm mười”.

Anh An quê ở Thanh Chương, Nghệ An. Chị Hương quê ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Năm 1986, anh chị vào Ia Grai lập nghiệp và đều là công nhân Đội 10 Công ty Cà phê Ia Sao 1. Cưới nhau 6 năm trời, anh chị mới sinh được cháu trai đầu lòng. Chí Quốc lên 3 tuổi, anh



## Cảnh báo đuối nước ở trẻ em trong hè

✎ PHƯƠNG LOAN-PHAN THƯƠNG

“Con ơi! Bảo ơi! Quốc ơi! Về với mẹ đi con. Mẹ đây! Mẹ không đi mất nữa mô, mẹ ở nhà bông con, về đi con ơi! Trời ơi! Các con tôi...”-chị Hương ngất lịm trong tiếng kêu gào...

chị sinh thêm được cháu Chí Bảo. Đi làm quần quật cả ngày nhưng về đến nhà nhìn thấy 2 đứa con anh chị quên cả mệt nhọc. Ai cũng báo hai vợ chồng “như rứa” mà để được hai thằng con như tranh vẽ. Anh chị thâm nhủ, đời mình vất vả rồi, quyết không để con khổ mãi, phải cho con học hành tử tế. Chí Quốc lên lớp 1 thì anh chị đưa cháu ra học tận Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Yên Thế, TP. Pleiku). Hàng ngày, vợ chồng thay phiên nhau chở cháu cách 12 km để đến trường học. Khó khăn vất vả là vậy nhưng nhìn thấy con lớn hàng ngày, anh chị thấy vui. Ấy vậy mà anh chị bỗng chốc mất cả hai đứa con, bỗng dưng không còn sức lực.

## Vì sự an toàn của trẻ

Năm nào trên địa bàn huyện Ia Grai cũng có trường hợp trẻ em chết đuối, nhất là vào dịp hè. Nguyên nhân do cha mẹ lên nương lên rẫy để trẻ ở nhà “đứa lớn, trông đứa bé”. Bên cạnh đó, trên địa bàn có rất nhiều hồ đập. Chỗ nào trông cà phê đều có hồ trữ nước tưới. Mùa khô họ cố mức tưới sâu để lấy nước tưới,

đa số hồ không có sườn thoải và được ví như “hồ tử thần”. Mùa mưa mực nước sâu cả chục mét người lớn rơi xuống còn không lên được nói gì đến trẻ em. Thiết nghĩ: Cái chết thương tâm của hai cháu bé là hồi chuông cảnh báo các cấp chính quyền và các bậc cha mẹ trong việc trông nom con trẻ.

P.L.P.T

Gia đình vô cùng đau khổ trước cái chết của 2 cháu.

Ảnh: P.L

## Giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng vừa ký Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh đánh giá, thống kê lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản, tài chính, lao động hợp đồng của đơn vị để bàn giao cho Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh tổ chức tiếp nhận công việc, tài liệu, tài chính, tài sản bàn giao từ Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh để tiếp tục quản lý, thực hiện theo quy định và hoàn thành trước ngày 30-6-2013.

THANH NHẬT

## Ngựa quen đường cũ

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đak Pơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Ân (trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 27-5, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (trú tại làng Jro, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) điều khiển xe máy BKS 81S7-4299 chở bà Võ Thị Mỹ Hòa, lưu thông theo hướng Đak Pơ đi Pleiku. Lúc này, Ân điều khiển xe máy BKS 52N4-3773, quan sát thấy trên cổ bà Hòa có đeo sợi dây chuyền nên áp sát dùng tay giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, mẹ con bà Hòa tri hô và cùng người dân truy đuổi, đồng thời báo cho Công an huyện Đak Pơ chốt chặn và vây bắt đối tượng Ân.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Ân có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Năm 2005, Nguyễn Ngọc Ân bị Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Năm 2008, Ân bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

VĨNH HOÀNG



## Phẫu thuật miễn phí trẻ em bị bệnh sứt môi, hở hàm ếch và u nang vùng mặt

Ngày 10-6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn số 581/SLĐTĐTBXH-BVCSTE thông báo đến các huyện, thị xã, thành phố về việc đưa trẻ em bị bệnh sứt môi, hở hàm ếch và u nang vùng mặt đi phẫu thuật tại Quảng Ngãi.

Đợt này Gia Lai có 105 em bị khe hở môi, khe hở hàm ếch, u nang vùng mặt và các dị tật khác được đề nghị phẫu thuật. Lịch khám cụ thể như sau: Ngày 23-6 (từ 8 giờ) tổ chức khám sàng lọc và làm thủ tục đi Quảng Ngãi cho các đối tượng trên tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (số

10 Hai Bà Trưng-TP. Pleiku). Các em sau khi khám sàng lọc có chỉ định phẫu thuật sẽ được Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tài trợ 100% chi phí phẫu thuật và chi phí phát sinh trong thời gian hậu phẫu tại bệnh viện. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hỗ trợ tiền đi lại cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiền ăn do Tổ chức Operation Smile hỗ trợ đối với các bệnh nhân lưu lại viện từ 3 ngày trở xuống với mức 300.000 đồng/bệnh nhân; bắt đầu từ ngày thứ 4 được hỗ trợ 70.000 đồng/ngày.

NGỌC SANG

## Mái ấm làng Thung Dôr

THÁI BÌNH

Thung Dôr, làng Jrai thuần nông của xã An Phú (TP. Pleiku) đón tôi với sự ấm áp, yên bình vốn có. Chị Trần Thị Phương-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú tươi cười: Thung Dôr được như ngày hôm nay là có sự góp sức không nhỏ của chị em hội viên các chi hội trong làng. Dưới sự quán xuyến đảm đang của các chị, Thung Dôr ngày càng có nhiều hơn những nếp nhà căng tràn hạnh phúc.



Chị em trong Câu lạc bộ Dệt thổ cẩm làng Thung Dôr kiểm tra lại sản phẩm trước khi giao cho khách hàng. Ảnh: T.B

### Khó khăn mấy cũng cho con ăn học!

Tìm nhà chị H'Plui không khó. Đó là ngôi nhà kiên cố, rộng rãi vừa mới được xây xong, nằm sát bên đường. Đón tôi ngay ở cổng, chị H'Plui vừa lấy tay phủi phủi những hạt mưa trên tóc vừa cười: "Mình đang dọn nhà, đồ đạc còn bừa bộn quá. Mấy mẹ con cũng đang cố làm cho nhanh, vài bữa nữa là thằng Glin cưới vợ rồi".

Nhìn niềm hạnh phúc đang rạng ngời trên gương mặt chị, tôi biết, những tháng ngày cơ cực, vất vả của chị đã qua. Chồng mất sớm (năm 1995), một mình chị gắng gượng vượt qua nỗi đau, vượt qua đói khổ, khó khăn để nuôi dạy đàn con thơ dại. Bấy mẹ con gắng gượng đi qua những ngày mưa dầm dề trong mái nhà lá dột nát với cái đói và rét; nhằn nại đi qua những ngày nắng rất mặt, còng lưng để làm thuê bất cứ việc gì, mong có thêm chút mắm cho từng bữa ăn. "Ngày đó, mình không còn nhớ được mùi cơm nữa. Ba đứa lớn lần lượt cũng phải bỏ học, phụ giúp mẹ trông em và chăn bò thuê để có thêm ít mì, ít bắp. Vài năm sau, khi mình làm lúa, làm rau, chăn bò thuê được một ít tiền, mình lại nuôi quyết tâm cho con được đến trường. Ba đứa đầu vì quá tuổi, đi học chúng thấy ngại nên 2 đứa chịu trồng rau, làm lúa với mẹ, đứa còn lại thì học nghề làm cửa sắt. Ba đứa sau, mình đều cho chúng ăn học đầy đủ, thằng Glin làm giáo viên ở xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Glui vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai ra trường chờ xin việc, Glinh đang học Đại học Sư phạm Huế. Bọn trẻ đã trưởng thành rồi, mình vui nhiều lắm...".

Ngồi nghe mẹ kể chuyện gia đình ngày trước, chàng thanh niên chuẩn bị lập gia đình Glin vừa xăng xái dọn dẹp nhà cửa vừa cười: "Đói khổ qua rồi mẹ ơi, sắp có thêm con dâu, mẹ phải nói những chuyện vui chứ".

### Giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu

Được bà con trong làng nhắc đến trong niềm cảm mến đến vô cùng, từ rất nhiều năm nay, gia đình chị H'Hyan đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những nếp nhà ở Thung Dôr. Từ năm 2007, gia đình chị đã được nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc, lâu lâu chị lại được bà con trong xã ngoài làng mời đến để nói chuyện về bí quyết xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Và, không chỉ làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con tốt, chị H'Hyan còn là Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng hơn 10 năm qua. Vậy nên, bất cứ hoạt động nào của chi hội đi riêng, của làng nói chung, chị cũng đều gương mẫu làm trước, từ việc gây dựng và tham gia tích cực trong các câu lạc bộ của chi hội như: Câu lạc bộ Rau xanh an toàn, Câu lạc bộ Dệt thổ cẩm đến việc tuyên truyền vận động chị em và bà con nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gần đây nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chị H'Hyan bảo: "Làng mình giờ đã là điển hình của mọi phong trào trong toàn xã, vậy nên mình phải góp sức để Thung Dôr thêm khởi sắc chứ. Mà ở làng, những hộ như nhà mình nếu kể đến thì nhiều lắm, nhiều nhà kinh tế còn khá hơn, con cái thành đạt hơn nhà mình ấy chứ, tiêu biểu như gia đình các chị: H'Nhưng, Nglă, H'Se... Trong gần 170 nếp nhà của làng, nhà nào cũng là gia đình văn hóa cả và chỉ còn có một hộ nghèo thôi...". Chị H'Hyan bất chợt ngừng lời, nhìn ra trời mưa một hồi rồi bất ngờ chuyển đề tài câu chuyện với tôi: "Trời mưa thế này, dệt vải cũng không nhanh, thôi lát mình đi bỏ phân cho cà phê vậy. Vợ chồng mình đang tính trồng thêm khoảng 1.000 gốc cà phê nữa đấy...".

T.B

## Tích cực thực hiện "Tháng Hành động phòng-chống ma túy" năm 2013

(Tiếp theo số báo 3672 ra ngày 13-6-2013)

### 3. Nghiện ma túy là gì?

Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này. Người nghiện ma túy có các đặc trưng sau:

- Có sự ham muốn không kiềm chế được và sử dụng nó bất kỳ giá nào.
- Có khuynh hướng tăng dần liều dùng (liều dùng lần sau phải cao hơn lần trước mới có tác dụng).
- Tâm sinh lý bị lệ thuộc vào tác dụng của chất đó.
- Thiếu thuốc sẽ xuất hiện các triệu chứng như: uể oải, hạ huyết áp, lên cơn co giật, đau đớn và có thể làm bất cứ điều gì miễn là có chất ma túy để dùng.

### 4. Tác hại của ma túy?

- Người nghiện ma túy trước hết gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế gia đình (nếu sử dụng heroin mỗi ngày từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/người; trường hợp sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là loại "hàng đá" thì chi phí sẽ cao hơn nhiều).

- Khi lên cơn nghiện, người nghiện không từ thủ đoạn nào để có tiền mua thuốc, kể cả phạm pháp, làm khổ gia đình, làm mất trật tự an ninh xã hội.

- Khi "phê" thuốc người nghiện mất tự chủ và dễ có quan hệ tình dục không an toàn, dẫn đến mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhất là HIV/AIDS.

- Sau một thời gian dài dùng thuốc:

- + Thuốc dạng hít sẽ gây hồng niêm mạc mũi.
- + Thuốc dạng hít sẽ gây suy yếu, mắc các bệnh nhiễm trùng ở phổi và đường thở.
- + Thuốc dạng tiêm chích dễ gây nhiễm trùng nơi tiêm, nhiễm trùng huyết và sốc dẫn đến chết người.
- + Nguy cơ lớn nhất là dùng chung dụng cụ tiêm chích là dễ làm lây truyền bệnh nguy hiểm như sốt rét, viêm gan B và HIV/AIDS.

+ Người nghiện thường có cơ thể tiêu tụy, suy nhược, da xám xịt, tóc xơ xác, ngại học hành, lười lao động...

+ Người nghiện dễ chết do dùng quá liều hoặc do cơ thể suy kiệt, bị nhiễm trùng.

### 5. Vì sao tiêm chích ma túy dễ nhiễm HIV/AIDS?

- Dùng chung bơm, kim tiêm không khử trùng là con đường lây HIV từ người này sang người khác nhanh nhất.

- Dùng chung ma túy đựng trong 1 lọ.

- Ít hiểu biết về phòng, tránh HIV/AIDS.

- Quan hệ tình dục không an toàn với nhiều người.

Người nghiện vốn đã suy kiệt do độc chất gây nghiện, nếu nhiễm HIV dễ gây ra các bệnh nguy hiểm, đưa nhanh đến giai đoạn AIDS.

### 6. Cách phát hiện người nghiện ma túy?

Người nghiện khi thiếu ma túy thường có những biểu hiện sau đây: ngáp, chảy nước mắt, toát mồ hôi, hay bực tức, ớn lạnh và nổi da gà, đau các cơ, sút cân, co cứng cơ bụng, nôn và buồn nôn, tiêu chảy, mất ngủ trầm cảm, dễ bị kích động, lo âu.

Người nghiện ma túy khi thiếu thuốc có ít nhất là từ 3 đến 5 biểu hiện trên. Ngoài ra có những biểu hiện về suy thoái nhân cách như:

- Làm việc uể oải, hay chểnh mảng công việc. Đối với thanh thiếu niên thì lười học, học sút rõ rệt, học thất thường rồi bỏ học.
- Tiêu tiền nhiều hơn trước, bán cả tư trang phương tiện đi lại mà không có lý do rõ ràng, chính đáng, có thể do trộm cắp tài sản, lừa đảo.
- Đi chơi khuya, ngủ ngày nhiều, hay ngáp vặt.
- Hút thuốc lá nhiều làm cháy, thủng chân mản. Ít tắm giặt, sống luộm thuộm, có các vết chích ở tay, ở vện...
- Tính tình thất thường, bướng bỉnh, hay lánh mặt người thân.
- Chơi bời, giao tiếp thường xuyên với những người bạn xấu, người xấu.
- Kiểm tra quần áo, cặp sách có thể có tếp heroin, viên ma túy tổng hợp...
- Sau khi dùng 5-10 phút người nghiện ma túy có biểu hiện: mắt đỏ ướt long lanh, sau đó chuyển sang sụp mí mắt, ngồi tại chỗ, mắt lim dim, gãi chân tay, vò đầu, bứt tóc...

(Còn nữa)





● Báo cáo của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) công bố ngày 12-6 cho biết: Việt Nam nằm trong tốp đầu các quốc gia hoàn thành các mục tiêu quốc tế về xóa đói giảm nghèo. Theo báo cáo trên, đã có 38 quốc gia hoàn thành các mục tiêu trên, trong đó có việc cắt giảm một nửa tỷ lệ người nghèo đói vào năm 2015. Riêng Việt Nam hoàn thành mục tiêu giảm 50% số người thiếu ăn trong các giai đoạn 1990-1992 và 2010-2012.

● Ngày 12-6, tại Hà Nội, Chương trình Sáng kiến phòng-chống tham nhũng Việt Nam 2013 (VACI 2013) với chủ đề "Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng" đã tổ chức lễ trao giải thưởng cho 24 sáng kiến xuất sắc nhất nhằm tôn vinh và triển khai tại cộng đồng.

24 đề án này được lựa chọn từ tổng số 40 đề án vào vòng chung kết. Đây là các đề án sáng tạo nhất, khả thi nhất, sẽ mang lại những đóng góp thiết thực nhất cho công cuộc phòng-chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính. Mỗi đề án đạt giải sẽ nhận được khoản tài trợ theo đề xuất của chủ đề án, tối đa là 300 triệu đồng để triển khai và thực hiện ý tưởng đã nêu tại các địa phương khác nhau trong cả nước.

● Theo Bộ Xây dựng, đến cuối tháng 5 cả nước đã có 84 dự án nhà ở thương mại đăng ký chuyển đổi thành nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng đang dự thảo quyết định trình Thủ tướng thí điểm phát triển một số dự án nhà ở thuê, trả tiền từng tháng. Khi đó người dân có thể thuê nhà 6 năm hoặc 12 năm. Trong thời gian thuê, người dân có thể cho thuê lại, kinh doanh hoặc chuyển nhượng quyền thuê. Các tính toán cho thí điểm này tập trung theo hướng giá thuê căn hộ khoảng 40-45 m<sup>2</sup> chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng.

● Ngày 13-6, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Khoa học Xây dựng miền Trung khởi công trùng tu, bảo tồn di tích Tả Tùng Viện, Hữu Tùng Viện thuộc dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích lăng vua Thiệu Trị. Công trình có tổng vốn đầu tư 22,6 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau 2 năm.

Sau gần 2 thế kỷ tồn tại, lăng vua Thiệu Trị hầu như chỉ được tu bổ mang tính chất gia cố bảo tồn cấp thiết, các công trình quan trọng thuộc quần thể kiến trúc này như Tả Tùng Viện, Hữu Tùng Viện, Tả Phối Điện, Hữu Phối Điện... đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là các kết cấu chính chủ yếu làm bằng gỗ, mái ngói nặng.

HÀ SỰ (lồng ghép)

## TRUNG QUỐC: 160 nhân viên công ty thực phẩm bị ngộ độc

Theo Tân Hoa xã, sự việc xảy ra tại Công ty Thực phẩm Hsu Chi, chi nhánh của Công ty Quốc tế Hsu Fu Chi International Ltd tại thành phố Đông Quán, tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc).

Một nhân viên y tế cho biết tất cả nhân viên nêu trên đều có triệu chứng ớn lạnh, sốt, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy sau khi ăn tối tại nhà ăn công ty hôm 10-6. Tính đến 10 giờ sáng 12-6, có 103 nhân viên phải vào bệnh viện điều trị. Phần lớn trong số này hiện đã được ra viện nhưng còn 45 người vẫn đang được điều trị ở bệnh viện.



Hiện nhà ăn công ty đã bị niêm phong và nhà chức trách đã lấy mẫu thức ăn đi xét nghiệm. Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm thành phố Đông Quán cho biết kết quả xét nghiệm sẽ có trong 3-5 ngày nữa.

(theo TuoiTre)

## Myanmar ngưng bay phi cơ MA60

Sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra vì lỗi hệ thống, Myanmar quyết định ngưng bay loại phi cơ MA60 do Trung Quốc sản xuất. Hai vụ mới nhất xảy ra ngày 10-6. Vụ thứ nhất, một chiếc MA60 của Hãng Hàng không Myanmar Airways chở 60 hành khách trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh ở sân bay Kawthaung, thành phố Taninthari, miền Nam Myanmar. May mắn không có ai bị thương, nhưng máy bay bị hư hỏng nặng. Một chiếc khác của Hãng Merpati Nusantara (Indonesia) rơi khi hạ cánh tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, khiến 2 trong số 52 hành khách bị thương.

Trước đó, ngày 16-5, một chiếc MA60 của Myanmar Airways cũng hỏng phanh khi hạ cánh ở bang Shan, miền Bắc Myanmar, khiến 2 hành khách bị thương. Sau những vụ tai nạn mới nhất do "lỗi hệ thống", Cục Hàng không Dân dụng Myanmar quyết định cấm hoạt động, trong khi Bộ Giao thông Indonesia tuyên bố sẽ tiến hành "kiểm định đặc biệt" loại máy bay này.

(theo ThanhNien)

## 4 tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đi thăm Philippines

Một đội tàu gồm 4 tàu Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Manila, bắt đầu chuyến thăm thiện chí 4 ngày tới Philippines. Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Philippines, đội tàu này-gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Satpura, tàu hộ tống Kirich, tàu khu trục Ranvijay và tàu chở dầu Shakti-đã cập cảng tại Cầu cảng 15 thuộc cảng Manila và sẽ lưu lại đến ngày 16-6. Tổng cộng, 4 tàu trên có hơn 800 quân nhân và do Chuẩn Đô đốc Ajit Kumar dẫn đầu.



Người phát ngôn hải quân Philippines, Thiếu tá Gregory Fabic cho biết chương trình của chuyến thăm thiện chí này sẽ bao gồm việc thăm tàu, trao đổi tập luyện giữa hai bên. Truyền thông Philippines cho hay nước này hiện tích cực hợp tác hàng hải với một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ nhằm tăng cường khả năng phòng vệ biển, bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực trước những mối đe dọa lớn.

(theo TTXVN)

### THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

### THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

### THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

## Bố cáo thành lập văn phòng

### Văn phòng Công chứng Xuân Hiệp

Địa chỉ trụ sở: 157 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0913450162.

Email: xuanhiep52@gmail.com

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập), quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng số: 211/QĐ-UBND ngày 8-5-2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 24-5-2013 (số lần thay đổi: 1).

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 59/QĐ-BTP ngày 9-1-2013. Trưởng Văn phòng Công chứng: **TRẦN XUÂN HIỆP**.

## TRƯỜNG TRUNG HỌC LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

### Thông báo tuyển dụng

Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo.

Cần tuyển 5 giáo viên trung học chuyên nghiệp tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành:

- Lâm sinh hoặc quản lý bảo vệ Tài nguyên rừng và môi trường: 2 người (nam).
- Sư phạm Toán hoặc Toán-Tin: 1 người.
- Công nghệ Thông tin: 1 người.
- Luật: 1 người.

Hình thức tuyển: Thi tuyển.

Cần tuyển 1 công nhân (nam) nghề điện bậc 3 trở lên để hợp đồng theo Nghị định

68 làm nhân viên điện-nước của đơn vị.

Hình thức tuyển: Phỏng vấn và sát hạch tay nghề.

Thời gian nhận hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính kể từ ngày 17-6-2013 đến 16 giờ ngày 19-7-2013.

Mọi chi tiết và kế hoạch tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, thành phần hồ sơ dự tuyển xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính của trường và niêm yết công khai tại nhà trường.

Địa chỉ: **Phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.**

Điện thoại: **(059) 3820171.**

## TRƯỜNG TIỂU HỌC-THCS-THPT NỘI TRÚ-BÁN TRÚ NGUYỄN VĂN LINH GIA LAI

### Thông báo tuyển sinh năm học 2013-2014 từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn cả nước

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, cơ sở phục vụ ăn, ngủ nội trú, bán trú hiện đại.

Đội ngũ giáo viên nhiều uy tín, kinh nghiệm với trình độ đạt chuẩn, có trên 20% trình độ thạc sĩ, dạy học ngày 2 buổi theo phương pháp tiên tiến.

Thời gian sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí, ăn uống, ngủ nghỉ được sắp xếp khoa học, đảm bảo cho học sinh học tốt và phát triển toàn diện.

Có khu học tập, vui chơi, giải trí và đội ngũ xe đưa đón tận nhà trong địa bàn TP. Pleiku dành riêng cho học sinh khối tiểu học.

\* Nhận hồ sơ đăng ký nhập học từ 21-5-2013; bắt đầu ôn tập và học bồi dưỡng từ 1-7-2013, học chính thức từ 5-8-2013.

Địa chỉ: **Lô 23 đường Trần Nhật Duật, TP. Pleiku, Gia Lai.** ĐT: (059) 6250884; Fax: (059) 6250879; Website: [nguyenvanlinh.edu.vn](http://nguyenvanlinh.edu.vn).

## TRUNG TÂM NHA KHOA ĐẠI NAM SÀI GÒN

Địa chỉ: 12-14 Trần Phú nối dài, TP. Pleiku, Gia Lai.

ĐT: (059) 3720438-3720439. Website: [www.nhakhoadainam.com](http://www.nhakhoadainam.com)

Kỷ niệm 4 năm thành lập NHA KHOA ĐẠI NAM SÀI GÒN tại TP. Pleiku chúng tôi có các chương trình đặc biệt tri ân khách hàng:

1. Giảm giá từ 20% đến 50% từ ngày 15-5-2013 đến 30-8-2013.

2. Chương trình bốc thăm trúng thưởng: Xe Honda Vision, ti vi, tủ lạnh, máy giặt và nhiều phần quà giá trị cho các khách hàng điều trị trong năm 2013.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin nhiệm trong suốt thời gian qua!